



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน (การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีนในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ คำสั่ง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๗๐๔๕ ลงวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีนในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

หมายเหตุ โปรดแจ้งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๕๕
 เลขที่ ๖๖๐๘๖
 วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕
 เวลา ๑๕.๕๗

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร ๐-๒๒๘๑-๘๕๗๐

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๗๐๔๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบหมายงานของนายรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เสนอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง
 เลขที่ ๗๒๒๘
 วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕
 เวลา ๑๕.๕๗ น.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ)

หัวหน้ากลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ด้วย สป.กษ. ได้ส่งสรุปการมอบหมายงานของนายรัฐมนตรีในการประชุม
 คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ มาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาพื้นที่หน่วยงานในสังกัด
 ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากมีพื้นที่ที่จะจัดสรรได้ให้ดำเนินการหรือแจ้งให้กรุงเทพมหานคร
 พัฒนาพื้นที่

๒. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘

๓. โครงการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการ
 เชิงบูรณาการเพื่อนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตน้ำท่วม
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ สำหรับนักบริหารระดับสูง

๔. ระบบฐานข้อมูล PMOC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางศิริรัตน์ กล้าศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- ดำเนินการตามเสนอ

(นางโสภกา กฤตลักษณ์กุล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 น.ส. ก. ก. ก. ก. ก.
 โทร. ๑๐๐๗

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๘๘๘
 ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ ๖๙๓/๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งสรุปการมอบหมายงานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งให้นโยบายที่จะขอทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งต่อไป และให้แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์จะขอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการทราบทิศทางในประเด็นนโยบายใด ขอให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุม จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อรายงานในที่ประชุม และขอให้แจ้งประเด็นนโยบายที่ประสงค์จะขอหารือให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ ตามแบบสรุปประเด็นฯ ภายในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ทุกกระทรวงพิจารณาพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากพอมีพื้นที่ที่จะจัดสรรได้ให้ดำเนินการหรือแจ้งให้กรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่
 ๒. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๕๘
 ๓. โครงการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ สำหรับนักบริหารระดับสูง
 ๔. ระบบฐานข้อมูล PMOC
- ดังรายละเอียดตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒/๓๗๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ เห็นสมควร

๑. แจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในส่วนของ สป.กษ. แจ้งกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. มอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลรายงานความก้าวหน้า และสรุปประเด็นที่ประสงค์จะขอหารือ แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบภายในกำหนดเวลา 15 ธ.ค. ๒๕๕๕

ดำเนินการตามเสนอ

๗

(นางสาวพรรณทิพย์ สันติภาพกรณ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นางสาวสุภัตรา ธนเสนีวัฒน์)
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๕
 เวลา



บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๕๐๘๒๕
ที่ ๒๕๕๕
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๓๖

ที่ นร ๑๐๑๒/ กพ.พ.ส

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

น.ส.พรหม

เรื่อง การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีนในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการประชุม และนายกรัฐมนตรีนได้มอบหมายงานให้แก่ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง ได้ให้นโยบายที่จะขอทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งต่อไป กับทั้งได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่า ในกรณี que หัวหน้าส่วนราชการท่านใดประสงค์ที่จะขอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการทราบทิศทางในประเด็นนโยบายใด ขอให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีนก่อนการประชุมครั้งต่อไป นั้น

สำนักงาน ก.พ. จึงขอสรุปการมอบหมายงานในการประชุมครั้งดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อโปรดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเพื่อรายงานในที่ประชุม สำหรับประเด็นนโยบายที่ประสงค์จะขอหารือ ขอให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ทราบตามแบบสรุปประเด็นนโยบายที่ส่วนราชการขอหารือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

นายพรหม

(นายมนตรี กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สรุปการมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรี
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การกิจของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑.๑ แผนบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และเน้นย้ำให้กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีสภาพปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน โดยให้กรุงเทพมหานครประสานงานกับแต่ละเขตเพื่อให้มีการรายงานปัญหาอย่างรวดเร็ว และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ขอให้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา</p> <p>๒) ขอให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ปริมาตรในสวนที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อหารือในเชิงเทคนิคและบูรณาการระบบแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วม</p> <p>๓) ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมดูแลปัญหาพื้นที่รुकกล้าคลองและแม่น้ำ โดยประกาศให้ชุมชนทราบให้ชัดเจนว่าห้ามรุกกล้าพื้นที่เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ที่รุกกล้าไปแล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดแนวทางร่วมกับชุมชนในการย้ายออกและเยียวยาผู้ที่ออกจากพื้นที่</p> <p>๔) ขอให้กรุงเทพมหานครประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการดูแลกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองเพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ</p>	<p>ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>
<p>✓๑.๒ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>ปลัดกรุงเทพมหานครรายงานว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยเพียง ๔.๖๔ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (๑๒ ตารางเมตรต่อคน) จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ว่างเพื่อร่วมกันปรับปรุงและสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายดังนี้</p> <p>✓๑) ให้ทุกกระทรวงพิจารณาพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากกระทรวงใดพอมีพื้นที่ที่จะจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ ให้ดำเนินการหรือแจ้งให้กรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง</p>

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒) ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ สํารวจข้อมูลพื้นที่ว่างที่พร้อมเป็นพื้นที่สีเขียว และจัดประชุมร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโมเดลในการบูรณาการเรื่องการจัดกาพื้นที่ร่วมกัน โดยนอกจากจะให้ป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว ควรพัฒนาด้านอื่นด้วย เช่น ร่วมกับโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาเสพติด จัดฝึกอาชีพ เป็นต้น</p>	<p>ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนา- สังคมและความมั่นคงของ- มนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงคมนาคม</p>
<p>๑.๓ การบูรณาการแผนอพยพ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนอพยพในกรณีเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง</p>	<p>ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>๑.๔ การปรับปรุงทัศนียภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครศึกษาข้อมูลในภาพรวมเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพทั้งหมด โดยอาจพิจารณาดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักก่อน และให้พิจารณาเรื่องงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลัง และอาจขอสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐวิสาหกิจด้วยในระยะต่อไป</p>	<p>ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงการคลัง</p>
<p>๑.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร กรุงเทพมหานครขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายของถนนวงแหวนและถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน ๔ โครงการ นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก- งบประมาณ</p>
<p>๑.๖ การจ่ายเงินอุดหนุนราชการ กรุงเทพมหานครขอให้พิจารณาแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขอให้กรุงเทพมหานครมีเงินอุดหนุนที่บริหารได้โดยไม่ต้องผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันการณ์ นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรวบรวมปัญหาในประเด็นต่างๆ และนำมาทบทวนทั้งระบบเพื่อปรับปรุงระเบียบให้ดำเนินการได้คล่องตัวขึ้น ในขณะที่ยังคงความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย</p>	<p>ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนัก- งบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง</p>
<p>๑.๗ การพิจารณางบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการดังนี้ ๑) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกรุงเทพมหานครถูกปรับลดในส่วนของเงินอุดหนุนจากที่เสนอขอไปทั้งสิ้น ๓๔,๓๔๙ ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติ ๑๔,๔๑๙ ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนบริหารราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และให้ประชุมหารือร่วมกันต่อไป</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนัก- งบประมาณ</p>

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๒) คู่มือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในการจัดจ้างสร้างสนามฟุตบอลให้แล้วเสร็จทันกำหนดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ด้วย	
<p>๒. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๕๘</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ให้ส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามที่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปแล้ว</p> <p>นายกรัฐมนตรีมอบหมายงานดังนี้</p> <p>✓๒.๑ เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งข้อมูลค่อนข้างกระชั้นชิด จึงขอให้ทุกส่วนราชการส่งรายละเอียดเท่าที่มีให้ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามที่ สศช. เสนอก่อน จากนั้นให้ สศช. จัดทำ template ใหม่ ส่งให้ทุกกระทรวงและส่งข้อมูลกลับคืนภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ สศช. มีข้อมูลสำหรับจัดทำแผนในภาพรวม (Top Down)</p> <p>✓๒.๒ ขอให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงบูรณาการแผนของทุกกรมเป็นภาพรวมของกระทรวง และเป็นผู้นำเสนอในวันประชุม พร้อมเสนอชื่อผู้แทนที่จะเป็นคณะทำงานรับผิดชอบงานในระยะต่อไป จำนวน ๑ - ๒ คน โดยผลลัพธ์ของการประชุมคือ แผนแม่บทและแผนของแต่ละกระทรวง ที่จะนำไปบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนต่อไป</p> <p>✓๒.๓ ขอให้ทุกกระทรวงพิจารณาประเด็นกฎหมายที่ต้องการแก้ไข ทั้งนี้ให้ สศช. เพิ่มข้อมูลลงใน template ที่จะจัดทำขึ้นด้วย</p> <p>๒.๔ กระทรวงพาณิชย์วิเคราะห์การค้าการลงทุน กรณีเปิดตลาดฐานเดียวก่อน แล้วจึงพิจารณาเรื่องพันธมิตรหรือความร่วมมือในภายหลัง โดยขณะนี้ควรพิจารณาการสร้างความเป็นหนึ่งประเทศไทยเป็นลำดับแรก</p> <p>๒.๕ ขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานของแรงงานประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการศึกษาปัญหาการว่างงานที่เกิดจากการเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ และให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมในทักษะที่ขาด โดยอาจใช้พื้นที่โรงเรียนจัดสอนภาคค่ำ และพิจารณาความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง</p> <p>หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง</p> <p>หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง</p> <p>ปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>
<p>✓๓. โครงการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ สำหรับนักบริหารระดับสูง</p> <p>ขอให้ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมอบรมโครงการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตน้ำท่วม พ.ศ.</p>	<p>ปลัดกระทรวงทุกแห่ง</p>

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ สำหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้น ๒ ช่วงคือ ปลายเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน ก.พ. โดยเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่นำเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา รวมทั้ง เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตที่จะนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน และขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเข้าร่วมด้วยตนเอง</p>	
<p>๔. ระบบฐานข้อมูล PMOC ให้ทุกส่วนราชการเร่งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล PMOC ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อประชาชนประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕</p>	หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง

แบบสรุปประเด็นนโยบายที่ส่วนราชการประสงค์จะหารือในที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ส่วนราชการ.....

เรื่อง	รายละเอียด

ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มนี้ ภายในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ มาที่ pornsiri@ocsc.go.th หรือ โทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๖๘ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏด้านล่าง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางปองลักษณ์ ควรสนธิ | นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ | โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๕๓, ๐๘๑ ๘๒๗ ๐๓๘๘ |
| ๒. นางสาวจเรช อรัญวัฒน์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๔๙, ๐๘๑ ๕๖๕ ๐๗๘๖ |
| ๓. นางสาวพรสิริ สุปัญญา | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๗๔, ๐๘๓ ๖๙๓ ๖๙๙๙ |
| ๔. นางสาวบุญญารัตน์ กลัดทอง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๑๕๓๖, ๐๘๕ ๑๔๙ ๖๘๖๒ |